

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ (ngày 20/5/2019)

Thực hiện Quy định tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Bình Sơn, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND huyện Bình Sơn;

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Quang Trung chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện vào ngày 20/5/2019.

Thành phần tham gia ngày tiếp công dân định kỳ gồm có: Đồng chí Võ Thám, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Ban Dân vận Huyện ủy, Phó Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra huyện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, đại diện Hội Nông dân huyện; Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chuyên viên Văn phòng huyện; Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp.

Phó Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Quang Trung báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2019; sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Ông Trần Quang Vinh (Trương Thị Thúy), Xóm Bình An Đông, thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp.

* **Công dân trình bày:** Vào năm 2008, UBND xã Bình Hiệp cấp cho Ông 01 thửa đất ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp nhưng do địa hình không thuận lợi (cách đường dây điện cao thế 3m, bên cạnh là ruộng thoát nước ruộng), cộng với cuộc sống khó khăn nên Ông không có điều kiện xây dựng nhà. Lúc đầu Ông thuê nhà để ở sau đó vay mượn mua được thửa đất ở khu dân cư đội 7, thôn Bình An Đông để làm nơi buôn bán và sinh sống từ đó đến nay (thửa đất này giáp Quốc lộ 1 và trùng dự án mở rộng Quốc lộ 1 vào tháng 8/2017, diện tích trùng dự án 26,5m², diện tích còn lại 92m² < 100 m² nên cơ quan nhà nước xác định được tái định cư. Ban quản lý công trình giao thông và UBND xã Bình Hiệp đã kết hợp mời Ông đi bốc thăm nhận đất tạo lô số 1 khu Ruộng Sàn – khu dân cư xóm Liên Mỹ; nhưng sau đó UBND xã Bình Hiệp mời Ông lên và thông báo không được tái định cư với lý do là đã được cấp đất trước kia rồi. Nay, Ông cho rằng quy định Nhà nước đưa ra “Ai đã được cấp đất thì không được tái định cư” thì Ông xin kiến nghị hoàn trả lô đất đã được UBND xã Bình Hiệp là cấp

vào năm 2008 cho Nhà nước để được nhận đất tái định cư cho cuộc sống gia đình Ông có thể buôn bán, cuộc sống gia đình đỡ khó khăn.

Theo báo cáo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp: UBND xã Bình Hiệp mời làm việc với công dân 02 lần để giải thích và đã xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời đơn cho công dân tại Công văn số 14/UBND ngày 29/12/2019. Theo đó, UBND xã Bình Hiệp kết luận ông Vinh không đủ điều kiện tái định cư, lý do đã có đất ở khác ở xã Bình Hiệp đã được Nhà nước cấp vào năm 2008, tại thửa đất này đủ điều kiện để xây dựng nhà ở, về đường dây điện và mương thoát nước đã được Nhà nước trừ ra khi cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Vinh. Nội dung xin kiến nghị hoàn trả lô đất đã được UBND xã Bình Hiệp là cấp vào năm 2008 cho Nhà nước để được nhận đất tái định cư UBND xã Bình Hiệp không có cơ sở để giải quyết.

*** Kết luận:**

- Nghiêm túc phê bình UBND xã Bình Hiệp, do đã thiếu kiểm tra, bước đầu có thiếu sót trong công tác xác nhận cho ông Vinh không có đất ở nào khác trên địa bàn xã Bình Hiệp để đủ điều kiện cấp tái định cư. Nội dung này yêu cầu Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp có văn bản giải thích rõ cho công dân biết và xin lỗi công dân.

- Căn cứ theo Khoản 1 Điều 29 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, việc UBND xã Bình Hiệp trả lời hộ ông Vinh không đủ điều kiện tái định cư là đúng; việc đề nghị hoàn trả lô đất đã được UBND xã Bình Hiệp cấp vào năm 2008 cho Nhà nước để Ông được nhận đất tái định cư là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

2. Bà Ao Thị Út (được chồng là ông Dương Xy ủy quyền), ở xóm 3, thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây.

*** Công dân trình bày:** Chồng Bà đã làm hồ sơ giải quyết chế độ cho người có công cho cha (ông Dương Nghĩa), đã ra quyết định nhưng chưa cấp kinh phí Nhà nước hỗ trợ cho gia đình.

Theo báo cáo của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện có Công văn số 64/LĐ-TBXH ngày 15/5/2019 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị cấp kinh phí để Phòng chi trả cho đối tượng chính sách được Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu. Tuy nhiên đây là nguồn kinh phí của Trung ương và chưa được phân khai về tỉnh nên chưa thể chi trả cho gia đình chính sách.

*** Kết luận:**

- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện rà soát, tổng hợp các trường hợp tương tự trên địa bàn huyện để tham mưu UBND huyện có văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sớm giải quyết,

cấp kinh phí để huyện chi trả cho gia đình chính sách.

- Đề nghị công dân chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền.

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2019 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Theo thành phần tham dự;
- UBND xã và công dân liên quan;
- VPUB: C, PCVP, Webservice;
- Lưu: VT, TCD_(thuyb89).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Văn Xuân